

หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๕

๑๒ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้เปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา ใช้เวลาในการอบรม ๑๐ สัปดาห์ (๑๒ มกราคม-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) มีผู้เข้ารับการศึกษาค่า ๔๓ นาย แบ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบก ๓๘ นาย และนอกกองทัพบก ๕ นาย (อพศ., ทอ., ทชด., และ บก.ทท.) ซึ่งนับเป็นหลักสูตรสำคัญที่ผู้เข้ารับการศึกษาค่าจะได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนอย่างครบถ้วน

โดยในภาควิชาการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาค่ามีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ตลอดจนการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาค่าได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร



นอกจากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาค่านำความรู้ที่ได้มาใช้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง เมื่อห้วงวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยแบ่งผู้เข้ารับการศึกษาค่าออกเป็น ๔ กลุ่ม แยกฝึกปฏิบัติตามแผนการฝึก “ป่าไร่ตามรอยพ่อ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างพอเพียง” ในพื้นที่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยนำขั้นตอนการเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนที่สำคัญมาใช้ในการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การสำรวจรวบรวมข้อมูลในพื้นที่



งานชุมชนสัมพันธ์และการจัดทำเวทีประชาคม การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงและอุดมการณ์รักชาติ เป็นต้น ซึ่งทุกกลุ่มได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เช่น การชักชวนให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาและกบ เพื่อเป็นอาหาร เป็นต้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส การจัดทำแนวกันไฟฟ้า การสร้างโป่งเทียมให้กับสัตว์ และการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงเจตจำนงในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต



ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการฝึก ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี